

ไต่ถามฯสายทหาร เล็ก'พ.ร.บ.คอมฯ' ยันตั้งพรรคไม่ได้

'ปรีชา สุวรรณทัต'แจงหลังยกเลิก
พ.ร.บ.คอมฯมีนิสค์แล้ว ไม่มีสิทธิตั้ง
พรรคการเมือง เพราะขัดกับรัฐธรรมนูญ
ที่ระบุให้ประเทศไทยมีการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข ยันไม่น่าเป็นห่วง
ไต่ถามสมาชิกไม่เคยยกย่อง ผกก.
'เสนาะ'ชี้รัฐบาลทำไมวัดกุม เพราะไม่มี
กฎหมายมารองรับ (อ่านหน้า ๘)

สำนักหอสมุด

นายปรีชา กล่าวว่า หลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาผ่าน พ.ร.บ.นี้ในวาระ 2-3 แล้วได้ตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลควรจะไปคุกกฎหมายหรือประกาศคณะปฏิวัติต่างๆ ด้วย เพราะควรจะยกเลิกไปด้วย และถ้ามีการยกเลิกกฎหมายฉบับนี้อย่างสิ้นเชิงไปแล้ว ค่อมมีการปฏิบัติตามหลักกฎหมายอาญา มาตรา 2 วรรคสอง ที่ระบุว่า เสนอบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังการกระทำเช่นนั้นไม่เป็นความผิดต่อไป ให้ผู้ที่ได้กระทำการนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิด และถ้าได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษแล้วก็ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดนั้น ถ้ารับโทษอยู่ก็ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลง จากหลักกฎหมายดังกล่าวก็ได้นำมาเป็นข้อสังเกตหลักของกฎหมาย ซึ่งเมื่อได้มีการยกเลิกกฎหมายการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ไปแล้ว โดยหลักคนที่เคยกระทำความผิดคิดว่าผู้นั้นไม่มีความผิดแล้ว

"ต้องยอมรับความจริงกันว่า เคยมีบุคคลหลายคนเคยถูกลงโทษประหารชีวิตในสมัยรัฐบาลเผด็จการโดยอาศัยอำนาจกฎหมายฉบับนี้ บางคนก็ตั้งคำพิพากษาจำคุกไปแล้ว ผมเลยหวั่นวิตกขึ้นมาว่า ผลของกฎหมายก็ไม่สามารถชดเชยได้แล้ว ควรจะพิจารณาถึงความ เป็นธรรมชาติของธรรมชาติ ผมได้เน้นถึงความเป็นธรรมชาติของธรรมชาติสำหรับบุคคลที่ได้รับเคราะห์กรรมนั้นๆ ไป ว่าควรจะให้เขาฆ่าแม่ตัวเขาจะตายไปแล้ว ครอบครัวยุติความราคา บุตรของเขา เราควรจะให้เขาไปดำเนิน การอย่างไรบ้าง นี่คือประเด็นหลักที่ให้เป็นข้อสังเกตไป ฉะนั้นไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับการยกย่องผู้ก่อการร้าย"

นายปรีชา กล่าว ส่วนที่มีการพูดว่าเมื่อร่าง พ.ร.บ.นี้บังคับใช้ จะสามารถล้างพรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นมาได้อีกหรือไม่ นั้น ต้องชี้แจงว่าไม่สามารถล้างขึ้นมาได้ เพราะตามรัฐธรรมนูญไทย พรรคใดที่มีนโยบายจะเปลี่ยนรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขไม่ได้ ประเด็นนี้ไม่น่าเป็นห่วง

ผู้สื่อข่าวถามว่ามีความพยายามจะร่าง พ.ร.บ.เสริมขึ้นมาใหม่ในการประชุมวุฒิสภา นายปรีชา กล่าวว่า ไม่สามารถทำได้ เรายังกฎหมายที่ผ่านสภาผู้แทนไป

แล้ว หลักการคือการยกเลิกกฎหมายคอมมิวนิสต์ทุกฉบับ ไม่ได้มีบทบัญญัติให้มีกฎหมายเสริมหรือกฎหมายมารองรับ เพราะจัดกับหลักการของกฎหมาย คำนวณเสนาะ เทียนทอง อดีตเลขาธิการพรรค ความหวังใหม่ กล่าวว่า ที่รัฐบาลเร่งรัดยกเลิกกฎหมายคอมมิวนิสต์นั้น คนเห็นว่ารัฐบาลไม่รัดกุม เพราะเมื่อยกเลิกกฎหมายแล้วก็ไม่มีกฎหมายมารองรับ เท่ากับไม่มีความปลอดภัยในทรัพย์สิน อีกทั้งเมื่อยกเลิกกฎหมายแล้ว แต่นายกฯก็ยังเป็น ผอ.ปราบปรามคอมมิวนิสต์อยู่ที่กำกับให้อำนาจหรือรวบรวมอำนาจ เป็นลักษณะเผด็จการจะไปกินใหญ่ นำเป็นห่วง เพราะคนอยู่ชายแดน หากหวังผลจะเอาอำนาจมาให้ได้เสรีในการเลือกตั้งหรือควบคุมคนต่างๆ ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยก็ไม่ถูกต้อง

คอมมิวนิสต์

นายปรีชา สุวรรณทัต ส.ส.กทม. พรรคประชาธิปไตย ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม กรณีที่ พล.อ.วิจิตร บุญยะวัฒน์ สมาชิกวุฒิสภา ออกไปอาระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ยกเลิก พ.ร.บ.การกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ 2495 ว่า รู้สึกเสียใจที่มี ส.ส.คนหนึ่งยกย่องผู้กระทำความผิดตามพ.ร.บ.การกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ว่า เขาใจว่า ส.ส.ที่ พล.อ.วิจิตรจะนำขึ้นจะหมายถึงคน เพราะคนที่อภิปรายในการตั้งข้อสังเกตในร่าง พ.ร.บ.ยกเลิก พ.ร.บ.การกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์มีคนเดียว